



สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
๔๒๒ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐  
โทรศัพท์ .๐-๒๒๑๙-๒๙๘๒ โทรสาร ๐-๒๒๑๙-๒๙๕๙

คำชี้แจงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เรื่อง การพบปะหารือระหว่างผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับนาย  
**Sergio Vieira de Mello**

โดยที่การพบปะหารือระหว่างศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับนาย Sergio Vieira de Mello ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับการสังหารบุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีว่าด้วยความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง

เพื่อให้สังคมได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงและบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในเวทีระหว่างประเทศของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเรียนชี้แจง ดังนี้

๑. การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมประจำปีที่จัดขึ้นโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยการแลกเปลี่ยนความเห็น ประสพการณ์ ปัญหาและอุปสรรคระหว่างกันของฝ่ายต่างๆ

๒. ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามคำเชิญของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะเป็นกลไกแห่งชาติที่ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นอิสระจากรัฐบาล ในอันที่จะมีส่วนสำคัญในการร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในประเทศและในภูมิภาคโดยรวม ซึ่งมีประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่มีการจัดตั้งสถาบันที่เป็นอิสระทางด้านสิทธิมนุษยชนเช่นนี้

๓. ก่อนการประชุม ๑ วัน คือในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ได้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้แทนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค ผู้แทนองค์กรภายใต้สหประชาชาติ และผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เพื่อกำหนดทำที่ร่วมกันในการกระตุ้นให้รัฐบาลในภูมิภาคร่วมมือกันในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน และในช่วงเย็น นาย Sergio Vieira de Mello ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้มาร่วมประชุมเป็นการเฉพาะ เพื่อรับฟังเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนจากกลไกที่เป็นอิสระของแต่ละประเทศในภูมิภาค

ในส่วนของประเทศไทย ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) ประดิษฐ์ฯ ได้แสดงความกังวลต่อปัญหาเรื่องการสังหารบุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการค้ายาเสพติดเป็นจำนวนมาก หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายและดำเนินมาตรการอย่างเฉียบขาดในการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งนาย Sergio Vieira de Mello ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนฯ ได้ตอบว่าตนก็ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวก่อนแล้วและเห็นว่า*ไม่สามารถปล่อยให้สถานการณ์ดังกล่าวดำเนินต่อไปอีกได้* และจะพยายามหาวิถีทางให้รัฐบาลไทยเชิญผู้เสนอรายงานพิเศษด้านการประหัตประหาร นอกกระบวนการยุติธรรม โดยเร่งรัด หรือตามอำเภอใจ (Special Rapporteur on extrajudicial, summary and arbitrary executions) เดินทางไปประเทศไทยโดยเร็วที่สุด

๔. การปฏิบัติหน้าที่ของศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) ประดิษฐ์ฯ ในฐานะผู้แทนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการประชุมครั้งนี้ ถือเป็น การปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๐๐ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ ในการที่จะส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของสหประชาชาติว่า สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหมายถึงการปลอดจากการแทรกแซงจากอิทธิพลใดๆ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ สหประชาชาติเองก็มีช่องทางให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะสามารถติดต่อกับกลไกต่างๆ ของสหประชาชาติได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องผ่านรัฐบาล หากเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนขึ้นในประเทศ